

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๖๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม, เลขา-คสช.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่น ๆ

๑. ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (๔ ตุลาคม ๒๕๕๙) เรงรัดให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดทำแผนงานในภารกิจหลักของหน่วยงานระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ส่งให้สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพื่อนำเสนอ นายกรัฐมนตรีพิจารณา ก่อนเสนอ คณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น ให้ทุกส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งรัดการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดทำแผนงานให้คำนึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง (SEP for SDGs) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้วย เมื่อสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวบรวมแผนงานในภารกิจหลักฯ เสร็จ ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อนำไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นกรอบ ในการดำเนินการแผนงาน/โครงการ และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอ นายกรัฐมนตรีพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย สำนวจความต้องการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรของเกษตรกร กลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเกษตรกรที่ทำกรเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น และให้การสนับสนุนเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวตามลำดับความพร้อม ในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน ของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีข้างต้นใช้เป็นแนวทางในการบริหารราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น ในขั้นตอนการปฏิบัติ หน่วยงานจะต้องดำเนินการโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณา ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรด พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รักษาการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๙ (จิตตา) ๓๒๗ (สุกัญญา) ๔๔๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th (เฉลิมขวัญ/อริศรา)

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึ่งกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร : จึ่งเรียนยืนยันมา
กระทรวง : จึ่งเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
องค์กรอิสระ, คสช.: จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กรม : จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป